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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.256๔ 

วันจันทร์ที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ.256๔ เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 
--------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายสุเมธ   รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย  สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา  เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน  หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ  อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจิรศักดิ ์ สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชยากร  ข าคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ ์ โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช   ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา  ไชยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ  แสงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล   
14. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร้อยตรี โยธิน  กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
19. นายสมชาย  โชติชว่ง   สมาชิกสภาเทศบาล   
20. นายสมชาย  สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นางสมฤด ี สุขบ าเพิง   สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสุรักษ์  รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางอนุสรณ์  เดชเดโช  สมาชิกสภาเทศบาล   
24. นายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

 

ผู้ลาประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ผู้บริหารเทศบาล  
  ๑. นายกณพ  เกตุชาติ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๒. นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๓. นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๔. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๕. นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๖. นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๗.. นายพูน  แก้วภราดัย   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๘. นายวีรศักดิ์  รับไทรทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. นายชาคร  ไอยศูรย์   ปลัดเทศบาล 
2. นายวิชัยศักดิ์  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
3. นางวาสนา  รัจรัญ   รองปลัดเทศบาล 
4. นางบังอร  บุตรมะรัถยา  ผู้อ านวยการส านักคลัง 
5. นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  ผู้อ านวยการส านักช่าง 
6. นายศักดา  โปจุ้ย   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา  ผู้อ านวยการส านักการประปา 
8. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นางอรนงค์  ชูล าภู   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายค ามูล  นาสมปอง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
12. นายสมหมาย  สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
13. นางจิตรา  มะโนสงค์   ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
14. นายพันธศักดิ์  ชุมคช   ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
15. นายยงยุทธ  เหล่าเจริญเกียรติ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
18. นางสาวสุกัญญา  ระหมาด  เจ้าหน้าที่วิทยุ 
19. นายปิยณัฐ  ยูโซ๊ะ   ที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
20. นางชนากานต์  ทัศนวิสุทธิ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
21. นางสาวสุทิดา  จันทวาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
22. นางสาวมาริษา  วงศ์สวัสดิ์  ผู้สื่อข่าว 
23. นายกิตติธร  ไกรแก้ว   ช่างภาพ 
24. นางสาวกรกมล  ขยันการ  จ้างเหมาบริการธุรการ 
25. นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางชะอ้อน  สมเชื้อ   จ้างเหมาบริการธุรการ 
27. นางขนิษฐา  จันทวาศ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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28. นางสาวมลิดา  วัดศรี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวจันทร์จิรา  บุญถนอม  จ้างเหมาบริการธุรการ 
30. นางสาวพัฒนภรณ์  พรหมอินทร์ จ้างเหมาบริการท่องเที่ยว 
31. นายคงภัค  ดาวมณี   จ้างเหมาบริการธุรการ 
32. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  จ้างเหมาบริการธุรการ 
33. นางสาวศิริแฟ้น  แทนโป  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
34. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียนท่านสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร 
เลขานุการสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 256๔ ขณะนี้สมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม โดย 

  มาประชุมขณะนี้ จ านวน ๒๔ คน 
  ลากิจจ านวน - คน 
  ลาป่วย – คน 
  มาสาย – คน 

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้
กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
และยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเข้าประจ าที่นั่งประธาน           
เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
ประธานสภาเทศบาล ท่ านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธ รรมราช ท่ าน เลขานุ การ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ตลอดจนหัวหน้าส่ วนราชการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม 
กระผม ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 และจะด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเม่ือวันศุกร์ที ่
13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.2564 
    ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภานครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ 
    สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม 2564 
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) 
    ไปแล้ว  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไข

ข้อความในวรรคใด ตอนใด เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
  ไม่ มี นะครั บ ดั งนั้ น เมื่ อไม่ มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อ   
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม 2564 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) ขอได้
โปรดยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ ครบ          

องค์ประชุม เห็นชอบ จ านวน ๒๓ เสียง ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
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นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 13    
    สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นะครับ  
   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (วาระ 2) 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาล  ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    4.1 เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 2) 
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมสภา        
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 และ
    เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเวลา 4 วัน โดยเริ่มตั้งแต ่

๑. วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
๒. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
๓. วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
๔. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

    และก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติในวันดังกล่าว ณ ห้องท าการสมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดวันประชุม
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี       
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่  19 สิ งหาคม 2564                
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)   
     บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประชุมและพิจารณาเสร็จแล้ว และ    
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  



๖ 
 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
    พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิมให้กับประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    เพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาในวาระที่ 2 และ
    วาระที่ 3 แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
    พ.ศ. 2565 แล้ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๔     
    ข้อ 50 ความว่า  
     “ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
    ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง     
    รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้น     
    อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือ         
    ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
    แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
    ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
    นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
    เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย        
    เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”               
     ดังนั้น จึ งขอเรียนเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ          
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    รายงาน การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสนี้ 
    ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผมนายจิณณ์ชยุต       
    สาราพฤษ   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขออนุญาตรายงาน การประชุม
    ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
...................................... 

ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  ให้มีการเสนอ   
ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นับแต่สภาเทศบาลมีมติ   
รับหลักการในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 จนถึงวันอังคารที ่17 สิงหาคม 2564 รวมเวลา 4  วัน นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ  .  2565 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มาประชุมครบองค์ประชุม และสรุป
สาระส าคัญ ดังนี้ 

คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ในส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 3 และประมาณการค่าก่อสร้าง ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดถูกต้อง ประหยัด รอบคอบ และชอบด้วย
ระเบียบทุกประการ 
  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปรากฏว่า 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ 

  จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิมทุกประการ 
 
เลิกประชุมเวลา 10.21 น. 
 
   (ลงชื่อ)                 กฤษดา  เสมอภพ  ประธานกรรมการฯ 

                     (นายกฤษดา   เสมอภพ) 
    

   (ลงชื่อ)       สมชาย  สังข์วิเชียร  กรรมการฯ 
            (นายสมชาย     สังข์วิเชียร) 
 
   (ลงชื่อ)       สมชาย   สุนทร  กรรมการฯ 

  (นายสมชาย  สุนทร) 
 
 

(ลงชื่อ)         ร้อยโท  วิโรจน ์   วรรณกุล  กรรมการฯ 
                (วิโรจน์     วรรณกุล) 

 
(ลงชื่อ)        สมชาย   โชตชิ่วง  กรรมการฯ 
                      (นายสมชาย   โชตชิ่วง) 
 
 



๘ 
 

 
(ลงชื่อ)        ร้อยตร ี  โยธิน  กัลยา  กรรมการฯ 
                  (โยธิน   กัลยา) 

 
   (ลงชื่อ)    จิณณ์ชยุต   สาราพฤษ   กรรมการฯ/เลขานุการ 
           (นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ     
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
    พ.ศ. 2565 ครับ 
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุกท่านได้รับทราบ
    ผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ      
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนะครับ     
    ซึ่งปรากฏว่าตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร       
    นครศรีธรรมราชและผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด         
    ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
    พ.ศ. 2565 แต่อย่างใด 
     ดังนั้น ก่อนที่เข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระที่ 2 ขอเชิญเลขานุการสภา
    เทศบาล นครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่
    เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระที ่2 ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน          
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 51 ความว่า 
     “ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษา   
    เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
    แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
      ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
    ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
    เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก    
     ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระ                 
    ส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการ
    แปรญัตติพจิารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปร
    ญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ      
    แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น  ๆ เป็นอัน
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    ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภา
    ท้องถิ่น อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
     ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
    รวดเดียว ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
    ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
    สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
    ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
     ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
    ข้อที่ได้ระงับ ไว้เท่านั้น” 
     จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วาระที่ 2 ให้ที่
    ประชุมได้รับทราบ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คงเข้าใจ
    แล้วนะครับ  
     ต่อไป กระผมขอมติ เห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช นะครับ  
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบใน      
    ขั้นตอนการแปรญัตติวาระที่ 2 ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ตามมติที่
    ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง  ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ในขั้นตอนการแปรญัตติ ขอได้โปรดยกมือครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่เห็นชอบในขั้นตอน
เลขานุการสภาเทศบาล  การแปรญัตติ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๑๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้มีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  เ ป็ น เ อกฉั นท์ ใ น ขั้ น ต อนกา รแป รญั ตติ ว า ร ะที่  2  ใ ห้ ค ง ไ ว้ ต า ม                
    ร่างเดิมทุกประการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นะครับ 
    
    เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    4.2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระ 3) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่วาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาเสร็จแล้ว 4.2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ        
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 3) กระผม 
    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงระเบียบและ
    ข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 3 ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 52 ความว่า 
     “ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
    เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้   
    ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม”่  
     จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 3 ให้ที่
    ประชุมได้รับทราบและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    คงเข้าใจแล้วนะครับ  
     ดังนั้น ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี       
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 3 จะไม่มีการอภิปรายนะครับ  
     ต่อไป กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอได้
    โปรดยกมือ 
 
 



๑๑ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
    จ านวน 23 เสียง  ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี          
    งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

5.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 - 12  
 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    5.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 10 - 12  
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กระผม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน        
    ผมนายกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผมขอมอบหมาย 
    ให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้แจ้ง
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเรียนเชิญท่านรองภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
   
 
     



๑๒ 
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม       
    ประชุมทุกท่าน ผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร        
    นครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า        
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับที ่๓)  พ.ศ. 2561 หมวด ๕ ข้อ ๒๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไป
    ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 

        บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้อนุมัต ิ
    และประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้  

  ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑0   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที ่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
  ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๑   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที ่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที ่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  
  ตามรายละเอียดแผนพัฒนาที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล      
ทุกท่านแล้ว  
  จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป 
 
5.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 - 9 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)     
    พ  .ศ .  2561 หมวด ๕ ข้อ ๒๑/1 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้    
    เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
    ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น        
    ประกาศใช้ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
     บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้อนุมัติ  และ
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 7
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๘  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที ่๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ตามรายละเอียดแผนพัฒนาที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
แล้ว จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป 
 



๑๓ 
 

5.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ ๖
 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)   
    พ.ศ. 2561 หมวด ๕ ข้อ ๒1 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนา    
    ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
    สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
    อ าเภอ และจังหวัด ทราบด้วย 
     บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติ
    และประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คือ แผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ ๖ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 2564 
     ตามรายละเอียดแผนพัฒนาที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ทุกท่านแล้ว     

   จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือทราบต่อไป 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านรองภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ
    นะครับ  

   
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของกรรมการ 
    ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาล
ประธานสภาเทศบาล  จังหวัด ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภา
    เทศบาล   
     เนื่องจากประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับหนังสือ
    จากที่ว่าการอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0118/ 5693     
    ลงวันที่  16 สิงหาคม 2564 เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
    ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล 
    ความว่า 
     ด้วยจังหวัดแจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี        
    ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจังหวัด         
    นครศรีธรรมราช ครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นที่      
    เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
    นครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงให้อ าเภอด าเนินการ
    สรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
    วิธีการ กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบโดยเคร่งครัด รายละเอียด
    ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 



๑๔ 
 

     อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จึงขอให้ประธานสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย      
    คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยจัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเลือก       
    กันเองให้ได้ผู้แทน จ านวน 1  คน แล้วแจ้งชื่อให้อ าเภอทราบ ภายในวันที่ 23 
    สิงหาคม 2564 เพ่ืออ าเภอจะได้จัดประชุมผู้ที่ได้รับเลือกเพ่ือเลือกกันเองให้
    ได้ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลของอ าเภอหนึ่งคน ในวันที่ 25 สิงหาคม       
    2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ต่อไป   
     ดังนั้น  กระผม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรได้รับ
    เลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือไปเลือก     
    กันเองให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกสภา       
    ท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 คน ขอเชิญเสนอครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญคุณปรีชา  พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร   
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที ่3  เสนอครับ 
 
นายปรีชา   พฤกษไพบูลย ์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม   
  นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                   
  เขตเลือกตั้งที่ 3  ขอเสนอชื่อนายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ สมาชิกสภาเทศบาล
   นครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลนคร
  นครศรีธรรมราช เพ่ือไปเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น       
  กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
           
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
    
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ  

  1.  นายกฤษดา  เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
  2. นางอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 4 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 
   



๑๕ 
 

 ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ท่ าน ใดจะ เสนอชื่ อ เป็นอย่ า ง อ่ืน อีก  เป็ น อันว่ า สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือกนายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่  2 เป็นผู้แทน
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือไปเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิก
สภาเทศบาล ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
    ญัตติที่ 7.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง
    เงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิค - 19 “วัคซีน
    ตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 7.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
    เพ่ือจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิค - 19 “วัคซีนตัวเลือก    
    ซิโนฟาร์ม”เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 6,990,000.- บาท  
    (หกล้ าน เก้ าแสนเก้ าหมื่ นบาทถ้ วน )  ขอเชิญท่ านกณพ เกตุชาติ             
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแถลงญัตติที่ 
    7.1 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง      
    เงินสะสม เพ่ือจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิค - 19 “วัคซีน
    ตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
    ดังต่อไปนี้ ครับ 
 
 

       ญัตต ิ
                                                                              ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
              ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง  อ าเภอเมือง 
            จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

16  สิงหาคม  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน 
           โรคโควิค-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2564  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคโควิค-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้ 
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการแพร่ระบาดของโรคขยายเป็นวงกว้าง เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการ      
คัดกรองค้นหาเชิงรุกในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้กับประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่มีถิ่นท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ท างานอยู่
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการแพร่ระบาดของโรคเพ่ิมมากขึ้น              
ซึ่งเทศบาล ฯ สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1203  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกัน      
โรคโควิค - 19 เพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศศูนย์บริหารสถานการ      
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค  
โควิด - 19  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564   

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้ด าเนินการจัดหาวัคซีนป้องกัน       
โรคโควิด - 19 ที่มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอย่างน้อย    
ให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 “วัคซีนตัวเลือก ซโินฟาร์ม” ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ใช้งบประมาณในการ
จัดท าโครงการจัดหาวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ไปแล้วจ านวน 18,060,000.- บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือจัดซื้อวัคซีนจ านวนทั้งสิ้น 20,000 โดส ส าหรับประชาชน 10,000 คน ซึ่งได้จัดให้ประชาชนมา
ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่า มีประชาชนมาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์รวมทั้งสิ้น 14,537 คน ท าให้วัคซีนที่จัดซื้อไว้ จ านวน 20,000 โดส ส าหรับประชาชน 
10,000 คน ไม่เพียงพอส าหรับการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19  “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือจัดซื้อวัคซีน 
ส าหรับประชาชน 5,000 คน จ านวน 10,000 โดส  ราคาโดสละ 699.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
6,990,000.- บาท  (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  

  โดยจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่  16 สิงหาคม 2564 จ านวน 
107,326,161.73 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
  (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
 
 
 
  



๑๗ 
 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
     

  ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ    ผู้เสนอ   
           (นายกณพ  เกตุชาติ) 

              นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดจะขออภิปราย      
    ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร       
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ 
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
    นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    เขตเลือกตั้งที่ ๓ จากญัตติของท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่จะซื้อวัคซีนเพ่ิมอีก 
    10,000 โดส จากเดิมที่ซื้อไป 20,000 โดส นั้น กระผมขอเสนอข้อมูล
    เพ่ือประกอบการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน ซิโนฟาร์ม โดยสังเขปดังนี้
    คือในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้กับประชาชน ๒ ยี่ห้อ คือ Sinovac 
    และ AstraZeneca แต่ปัญหาคือจัดวัคซีนล่าช้า ไม่เพียงพอ ไม่ทันกับโรค 
    จึงท าให้มีการล้มตายและเสียหายทางเศรษฐกิจจ านวนมาก อย่างที ่         
    ประชาชนและพวกเราสมาชิกได้ทราบกันทั่วไปนั้น วัคซีนซิโนฟาร์มนี้เป็น
    วัคซีนทางเลือกที่ราชวิทยาจุฬาภรณ์ ได้ออกราชกิจจานุเบกษา คือเป็น      
    กฎหมายเพ่ือน าเข้ามา 1,000,000 โดส เมื่อวันที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๔  
    ที่ผ่านมาและเมื่อวันที่ ๒๕ ก็ได้ฉีดกันทั่วทั้งประเทศ ในองค์กรที่ก าหนด 
    การจองวัคซีนจะต้องจองผ่านองค์กรเท่านั้น เอกชนไม่ได้นะครับ และวัคซีนนี้
    ผลิตในประเทศจีน และได้รับการรับรองจาก อย. และองค์การอนามัยโลก        
    WHO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ข้อห้ามก็มีนะครับ ที่ผมศึกษามานะครับ คือ     
    ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และหญิงมีครรภ์ ไม่ควรฉีด ข้อดีก็มีครับ เช่น       
    ถ้าหากเก็บในอุณภูมิประมาณ ๒ – ๘ องศา ไม่เหมือนวัคซีน MRNA ของ
    ประเทศสหรัฐ นะครับ Pfizer Moderna เพราะอันนั้นวิธีการต้องเก็บใน
    อุณหภูมิติดลบจะต้องยุ่งยากมาก และข้อดีต่อไปคือ จะมีแถบสีที่ข้างขวด 
    ถ้าหากอุณภูมิผิดพลาด ใช้ไม่ได้จะมีแถบสีขึ้น ให้แพทย์หรือพยาบาลที่      
    รับผิดชอบทราบ และราคาก็อยู่ ใกล้ เคียงกัน สมเหตุสมผลนะครับ          
    ส่วนผลข้างเคียงจากการศึกษาที่ผมศึกษามา นอกจากจะมีการเจ็บระบมที่
    ฉีดเป็นธรรมดาอยู่แล้ว เพราะมีเข็มฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อ จะมีอาการ    
    คลื่นไส้ อาเจียน สักระยะหนึ่งก็จะหายไป จากผลการทดสอบระยะที่ ๓



๑๘ 
 

    จากหลายประเทศ ปรากฏว่าจากประชากรประมาณ ๔0,000 คน ได้ผล           
    มีประสิทธิภาพประมาณ  79.34 %  และที่ดีอีก คือป้องกันอาการรุนแรง
    และการเสียชีวิตได้ถึง 100 % นี่คือข้อดีของ ซิโนฟาร์ม นะครับ และที่ส าคัญ
    คือทุกเข็มที่ฉีดคือ ฉีดฟรี ที่ท่านนายกฯ จัดซื้อในครั้งนี้ และจะมีประกันชีวิต
    จากการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วย จะมีอยู่ด้วย   
    จากที่ผมศึกษาข้อมูลมาจากหลายข้อมูลนะครับ สรุปแล้ว วัคซีนที่ท่าน    
    นายกฯ เลือกมาเป็นตัวเลือกนี้นับเป็นวิสัยทัศน์ที่ล้ าลึก เพราะว่าเหมาะกับ
    สถานการณ์ ได้จองก่อนที่วิกฤติการณ์โควิดจะมีมากขนาดนี้ มีการเสียชีวิต
    ต่อวันไม่ต่ ากว่า 200 - 300 คน มีผู้ป่วยติดเชื้อทะลุล้านกว่าคนแล้ว      
    ผมขอชื่นชมฝ่ายบริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี แต่ปัญหาที่ผมดูคือ ที่ฉีดมันมีฉีดถึง 
    ๔ โดสไปแล้ว หลายวัคซีนไปถึง ๒00 คน  ของเรานี้ฝ่ายบริหารคงตั้งใจที่
    จะให้ทุกคนที่มายื่นค าร้องครบเงื่อนไขได้ฉีด แต่บางคนผมว่าอาจไม่สนใจว่า
    เป็นโดสที่ ๒ โดสที่ ๓ ที่มา เพราะเราไม่สนใจใช่มั้ยครับ และฉีดให้เพราะ
    เข้าคุณสมบัต ิเพราะอยู่ในเขตเทศบาล คือไม่สนใจว่าเป็นโดสที่เท่าไหร่ และ
    การจัดสรรครั้งนี้อยู่ในจ านวนที่พอดี เพราะที่จะได้ผลดีจริง ๆ จะต้องฉีด 2 โดส   
    ห่างกัน 28 วัน แต่ถ้าเราให้แบบนั้นมาก มันก็จะไม่พอ และรัฐบาลหลังจาก
    มีปัญหาก็จะสั่งทะลักเข้ามามาก ตอนนี้สั่ง Sinovac เข้ามา จ านวน      
    ๑๒,000,000 โดส คือไปฉีดวันนี้อีก ๒ สัปดาห์ เค้าจะนัดฉีดเข็มที่ ๒ แล้ว
    ซึ่งมีความรวดเร็ว เพราะ Sinovac อย่างที่เรารู้เป็นของประเทศจีน ก็ผลิตที่
    ปักกิ่งเหมือนกัน แต่คุณภาพจะไม่ดีเท่ากับซิโนฟาร์ม ซึ่ง อย. และองค์การ
    อนามัยโลก รบัรองมาแล้ว ผมขอชื่นชมฝ่ายบริหารในวิสัยทัศน์ครั้งนี้ ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมขอขอบคุณท่าน    
    จิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้       
    กรุณาอภิปรายในเรื่องนี้ ในการที่จะเปิดเมือง และให้วิถีชีวิตการท ามาหากิน 
    รวมทั้งเศรษฐกิจในเขตเทศบาลกลับไปเหมือนเดิมได้นั้น เรามองใน       
    ภาพใหญ่ คือต้องให้ผู้คนในเขตเทศบาลได้รับการฉีดวัคซีนถึง 70% จึงเป็น
    ที่มาว่าเหตุใดเทศบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินสะสมมาใช้เพ่ือให้
    บรรลุถึงเป้าหมายนี้  ในส่วนของรายละเอียดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในทาง       
    การแพทย์นั้น กระผมขอมอบให้ท่านผู้อ านวยการกองการแพทย์ได้กรุณาให้
    รายละเอียดกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในประเด็นที่ ๑ คือ หญิงมีครรภ์
    ฉีดได้หรือไม่ และ ๒ วัคซีนซิโนฟาร์มนี้ สามารถฉีดเป็นเข็ม ๒ ได้หรือไม่   
    ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองการแพทยเ์ป็นผู้ชี้แจงใน ๒ ประเด็นนี้ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองการแพทย์ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



๑๙ 
 

นายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ   
รก. ผู้อ านวยการกองการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
    ทุกท่าน ผมนายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย   
     ส าหรับในประเด็นที่  ๑ เรื่องของวัคซีนซิโนฟาร์ม ข้อมูลใน       
    การศึกษาส าหรับผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปียังมีไม่มากนัก เพราะฉะนั้นใน      
     ปัจจุบันยังไม่แนะน าให้ฉีดกับคนที่อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี แต่ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
    และหญิงมีครรภ์ในไตรมาสที่ ๓ หรือมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปสามารถ
    ฉีดได ้สรุปว่าหญิงมีครรภ์ หญิงตั้งครรภ์สามารถฉีดได้ครับ แต่ส าหรับในเด็ก
    ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับวัคซีนชนิดนี้นะครับ 
     ส่วนข้อที่ ๒ ที่ถามว่าวัคซีนซิโนฟาร์มจะฉีดเป็นเข็มที่ 2 ซึ่งขณะนี้    
    ส าหรับซิโนฟาร์ม ทางราชวิทยาลัยก าหนดให้การฉีดเป็นการฉีดตามสูตรใน
    การฉีดอย่างเคร่งครัด หมายความว่า ถ้าฉีดซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่ 1 แล้วต้อง
    ฉีดซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่ 2 จะไม่มีการใช้ซิโนฟาร์มไขว้กับยี่ห้ออ่ืน ๆ และยัง
    ไม่มีข้อมูลที่อนุญาตให้ฉีดซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่ 3 และยังไม่มีข้อมูลที่อนุญาต     
    ให้ผู้ที่ได้รับซิโนฟาร์มครบแล้ว ๒ โดส ฉีดวัคซีนกระตุ้นตัวที่ ๓ นี้คือข้อมูล
    ตามท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองการแพทย์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ครับ 
  
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    เขตเลือกตั้งที่ ๓ ผมขอเรียนถามท่านผู้อ านวยการกองการแพทย์เพ่ิมเติม
    ผ่านท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ิมสักนิดนะครับว่า    
    มีผู้ฉีดจ านวนมากถึง ๑0,000 – 20,000 โดส เราใช้แพทย์กับพยาบาล 
    หรือบุคลากรที่ เราฝึกอบรมแล้วเท่านั้น หรือเราจะต้องจ้างจากที่ อ่ืน         
    มาเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองการแพทย์ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ ท่าน
รก. ผู้อ านวยการกองการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
    ทุกท่าน ผมนายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย  ในขณะนี้ ณ ปัจจุบันนี้ที่เรามีการ
    ด าเนินการเปิดฉีดวัคซีนที่หอประชุมเมืองทุ่งท่าลาด บุคลากรในส่วนที่      
    เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน และการเฝ้าระวังติดตามอาการข้างเคียง             
    ภายหลังจากการฉีดวัคซีน เป็นบุคลกรทางการแพทย์ คือแพทย์และ        
    พยาบาลนะครับ ก็คือตอนนี้ของเรายังไม่ได้มีการให้กลุ่มวิชาชีพที่ไม่ได้มี
    ความช านาญในเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือการดูแลคนไข้ด าเนินการฉีดวัคซีน  



๒๐ 
 

    แต่ต่อไปตามนโยบายของประเทศอาจจะมีการขยายส่วนนี้ออก ก็คือ        
    หมายความว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นหมออนามัยก็อาจจะด าเนินการฉีดวัคซีนที่
    สถานีอนามัยหรือที่ศูนย์บริการได้ แต่ที่เราด าเนินการในขณะนี้เราใช้       
    บุคลากรที่เป็นแพทย์และพยาบาลทั้งหมด แต่ต่อไปถ้าเผื่อว่าการวางแผน 
    ในการรับบริการในการฉีดวัคซีนในปริมาณที่มากกว่านี้ คงต้องมีการเพ่ิม      
    ปริมาณของบุคลากรเข้ามาท างานตรงนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผน
    ในการด าเนินการอยู่ ขอบคุณครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองการแพทย์นะครับ เป็นอันว่าท่าน
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลคงเข้าใจในค าอธิบายนะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่       
    ขอเชิญครับ  
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผม ขอมติจากที่ประชุมสภา      
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ  
    ใช้จ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  เพ่ือจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีน        
    ป้องกันโรคโควิค - 19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม”เพ่ิมเติม ประจ าปี      
    งบประมาณ 2564 เป็นเงิน 6,990,000.- บาท  (หกล้านเก้าแสน     
    เก้าหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ ครบ          
    องค์ประชุม เห็นชอบ จ านวน ๒๓ เสียง ครับ  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น    
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงการ     
    จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิค - 19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม”เพิ่มเติม        
    ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 6,990,000.- บาท (หกล้าน    
    เก้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 



๒๑ 
 

    ญัตติที่  7 .2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุ มัติ โอนเงิน       
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย     
    เป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 534,300 บาท (ห้าแสนสามหม่ืน 
    สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น            
    รายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 534,300 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พัน  
    สามร้อย บาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร       
    นครศรีธรรมราช  ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
    ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน        
    ตามระเบียบวาระที่จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ โดยขอ มอบหมายให้
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติต่าง ๆ แทน         
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในการประชุมสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. 256๔ 
    ดังต่อไปนี้       
     1. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร 
    นครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ในระเบียบวาระที่ 7 ญัตติที่ ๗.2  

   2. นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระที่ 
    ๗ ญัตติที่ ๗.๓ และ ๗.๔ 

   ในญัตติที่ 7.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
    ส านักช่าง เป็นเงิน 534,300 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทนครับ 
    

    
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒ 
 

 

 
 
ที ่นศ 52001/4613      ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน นศ ๘๐00๐ 

        19  สิงหาคม  2564 

เรื่อง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติต่าง ๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภา   
        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 256๔ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564      
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระ   
การประชุม ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ข้าพเจ้า จึงขอมอบหมายให้ 
1. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติที่ 7.1 
2. นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติที่ 7.3 และ 7.4 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               กณพ  เกตุชาติ 
            (นายกณพ  เกตุชาติ) 

                        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

  
 

 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่ านนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราชครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
 

 



๒๓ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    ผมฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ดังต่อไปนี้ 

 
 

ญัตต ิ

         ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
         จ.นครศรีธรรมราช  80000 

           16  สิงหาคม  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ ส านักช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 
     แผนงานเคหะและชุมชน   
  งานบ าบัดน้ าเสีย 
  งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  ประเภทค่าไฟฟ้า 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ า จ านวน 3,600,000 บาท คงเหลือ 
2,277,767.18 บาท ขอโอนลด จ านวน 534,300 บาท 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 534,300 บาท (ห้าแสนสามหม่ืนส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน)   

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานสวนสาธารณะ 
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 95,000 บาท 
  2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 3 รายการ  จ านวนเงิน 64,500 บาท 
  งานบ าบัดน้ าเสีย 
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 55,500 บาท 
 
 



๒๔ 
 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 200,000 บาท 
  2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 5 รายการ จ านวนเงิน 115,300 บาท 
  3. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ  จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 4,000 บาท 
  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 534,300 บาท (ห้าแสนสามหม่ืนสี่พัน
สามร้อยบาทถ้วน)   
  (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักช่าง และส าหรับบริการประชาชน  

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                      
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

             ขอแสดงความนับถือ 

        
            ลงชื่อ   กณพ   เกตุชาติ         ผู้เสนอ 

                                                  (นายกณพ   เกตุชาติ) 
             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย   อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราชครับ ในญัตตินี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติจากที่ประชุมสภา      
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ  
    ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 534,300 บาท (ห้าแสนสามหมื่น     
    สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 



๒๕ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 534,300 บาท   
    (ห้าแสนสามหม่ืนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  

   
  ญัตติที่  7 .3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุ มัติ โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 3,862,100 บาท (สามล้าน
แปดแสนหกหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
  

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
ประธานสภาเทศบาล  เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 3,862,100 บาท (สามล้านแปด
    แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ      
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
ประธานสภาเทศบาล  ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ญัตติที่ ๗.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย          
    ประจ าปี งบประมาณ พ . ศ .2564  ไปตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร ายการ ใหม่                              
    ส านักการศึกษา เป็นเงิน 3,862,100 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่น
    สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ ท่านภาวินทร์ 
    ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านรองภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนคร     
ประธานสภาเทศบาลฯ  นครศรธีรรมราช แถลงญัตติต่อสภา ขอเชิญครับ 
 



๒๖ 
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          
รองนายกเทศมนตรีฯ  ทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน              
    ผมภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ดังต่อไปนี้ 
 
 

ญัตต ิ
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช   80000 
 

           16  สิงหาคม  2564 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น  
        รายการใหม ่ส านักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  1. แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 12,196,600 บาท  คงเหลือ  3,483,629.73 บาท             
ขอโอนลด จ านวน 666,000 บาท  

  2. แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท คงเหลือ 171,316.03 บาท 
ขอโอนลด  จ านวน  100,000 บาท    
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 223,360,100 บาท คงเหลือ 52,047,712.37 บาท             
ขอโอนลด จ านวน 1,596,100 บาท  
 
 



๒๗ 
 

  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 100,000 บาท  คงเหลือ  100,000 บาท 
ขอโอนลด  จ านวน  100,000 บาท     
  -  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา 
จ านวน 200,000 บาท  คงเหลือ 200,000 บาท ขอโอนลด  จ านวน  200,000 บาท  
   -  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล จ านวน 
200,000 บาท  คงเหลือ 200,000 บาท ขอโอนลด  จ านวน  200,000 บาท  
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 1,000,000 บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป คงเหลือ 1,000,000 บาท ขอโอนลด  จ านวน 1,000,000 บาท  
          รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 3,862,100 บาท (สามล้านแปดแสนหกหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 4 รายการ    
  1. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานระดับ 1 - 2  เป็นโต๊ะไม้ ขาเหล็กหรือขาไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
60x100x75 ซม. จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 3,600 บาท จ านวนเงิน 10,800 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  2. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานระดับ 3 – 6  ท าด้วยไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75 ซม. 
จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท จ านวนเงิน 40,600 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  3. จัดซื้อเก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 55x65x90 ซม. เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีล้อเลื่อน 5 แฉก 
สามารถปรับระดับสูงต่ าได้  จ านวน 5 ตัวๆ ละ 2,500 บาท จ านวนเงิน 12,500 บาท (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 
  4. จัดซื้อเก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 55x65x120 ซม. เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีล้อเลื่อน 5 แฉก 
สามารถปรับระดับสูงต่ าได้  จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,300 บาท จ านวนเงิน 10,600 บาท (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ  
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท จ านวนเงิน  132,000 บาท  ตามรายการและรายละเอียดแนบท้าย
ญัตตินี้ จัดซื้อตามราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
  2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท 
จ านวนเงิน 15,600 บาท ตามรายการและรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ จัดซื้อตามราคาเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
 
   



๒๘ 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ  
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 115 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท จ านวนเงิน  2,530,000 บาท ส าหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายการและรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ จัดซื้อต ามราคา
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 10 หน้าที่ 105  ล าดับที่ 43 
   2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จ านวน        
12 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท จ านวนเงิน 180,000 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ตามรายการและรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ จัดซื้อตามราคาเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 10 หน้าที่ 
106 ล าดับที่ 45 
  3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1  จ านวน 30 ตัว ๆ ละ  
6,000 บาท จ านวนเงิน 180,000 บาท ส าหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายการ
และรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ จัดซื้อตามราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 หน้าที่ 35  ล าดับที่ 6 
  4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2  จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 
21,000 บาท จ านวนเงิน 210,000 บาท ส าหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายการ
และรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ จัดซื้อตามราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับที่ 12 หน้าที่ 35  ล าดับที่ 6 
  5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จ านวน 100 ตัว ๆ ละ 
5,400 บาท จ านวนเงิน 540,000 บาท ส าหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายการ
และรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ จัดซื้อตามราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 หน้าที่ 35  ล าดับที่ 6 

   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 3,862,100 บาท (สามล้านแปดแสน    
หกหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุดใช้งาน
ต่อไปไม่ได้ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 



๒๙ 
 

    ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
   
 

     ลงชื่อ    กณพ  เกตุชาติ  ผู้เสนอ 
              (นายกณพ  เกตุชาติ) 
              นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น     
    รายการใหม ่ส านักการศึกษา เป็นเงิน 3,862,100 บาท (สามล้านแปดแสน
    หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๓๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
    พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน      
    3,862,100 บาท (สามล้านแปดแสนหกหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

     ญัตติที่ 7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบ
     ทรัพย์สินจากผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
     ส านักการศึกษา 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.๔ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  รับมอบทรัพย์สินจากผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
     ส านักการศึกษา ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนคร            
     นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          
     ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
ประธานสภาเทศบาล  ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ญัตติที่ ๗.๔ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบ     
    ทรัพย์สินจากผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส านัก
    การศึกษา นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้  ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง         
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเรียนเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาลฯ  นครศรีธรรมราช แถลงญัตติต่อสภา ขอเชิญครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
รองนายกเทศมนตรีฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน              
    ผมภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภา   
    ดังจะขอกราบเรียน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ญัตต ิ
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 

          จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    

           16  สิงหาคม 2564  

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเหน็ชอบรับมอบทรัพย์สนิจากผู้อทุิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
        ส านักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินจากผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

   ตามที่นายจีรเดช  ลีฬหาวงศ์ อายุ 67 ปี ภูมิล าเนาบ้านเลขที่ 151/159 ซอยพะเนียด                   
ถนนพัฒนาคูขวาง ต าบลคลัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก่อสร้างทรัพย์สินจ านวน 
3 รายการในพ้ืนที่พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) และได้ขออุทิศทรัพย์สินที่ได้ก่อสร้าง
ในพ้ืนที่ พุทธภูมิ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่ งท่าลาด) ให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เพ่ือใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันหรือไว้ใช้ในทางราชการ 
โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ นั้น ซึ่งมีรายการทรัพย์สินที่ขออุทิศให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช                    
ดังต่อไปนี้ 
   1. องค์เทพโป๊ยเซียน  ขนาดความสูง 2 เมตร กว้างประมาณ 0.60 – 0.80 เมตร                   
จ านวน 8 องค์ คิดเป็นเงินองค์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท  
   2. พระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลักด้วยหินแกรนิต ขนาดความสูงรวมฐานดอกบัว  9.90 เมตร 
จ านวน 1 องค์ คิดเป็นเงนิ 1,000,000 บาท  
   3. ศาลาอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง 11.5 เมตร ยาว 22.5 เมตร พ้ืนที่ ใช้สอย                      
258.75 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง คิดเป็นเงิน 700,000 บาท 

   ดังนั้น ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน
จากผู้อุทิศราย นายจีรเดช ลีฬหาวงศ์ จ านวน 3 รายการข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,860,000 บาท 

   ทั้งนี้ เป็นการถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ                       
การบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 “กรณีที่มีผู้อุทิศให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ๆ                
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ”  

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
                 ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ           ผู้เสนอ   
               (นายกณพ  เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๓๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร 
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบให้      
    รับมอบทรัพย์สินจากผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ส านักการศึกษา ขอได้โปรดยกมือ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สินจากผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์
    ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส านักการศึกษา  
      

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่  8 เรื่องอ่ืน ๆ ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาล      
    นครนครศรีธรรมราช ในวันนี้ ขอเชิญครับ 
     ขอเรียนเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร        
    นครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 
    ขอเชิญครับ 
 
 



๓๓ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    เขตเลือกตั้งที่ ๓ ผมมีเรื่องที่จะขอปรึกษาเกี่ยวกับฝ่ายบริหารหัวหน้าฝ่าย
    บริหารหรือท่านนายกฯ โดยตรง นะครับ คือเกี่ยวกับเรื่องงานบริการ     
    ประชาชนในเขตเทศบาล และที่สาธารณะ เช่น เกี่ยวกับเรื่องที่ของเอกชน 
    ครับ คือขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาปรึกษากัน 3 – 4 คนแล้ว ปัญหา
    ที่ประสบก็คืออาจจะเป็นนโยบายของท่านนายกฯ หรือเปล่าไม่ทราบ       
    ว่าหากเป็นในที่เอกชน รองนายกฯจะเข้าไปท างานไม่ได้ เช่น เป็นที่ที่ไม่ใช่ที่
    สาธารณะ เข้าไปไม่ได้ เช่น ของผมที่ไปเจอคือ ของนางแมะ ยื่นค าร้องไป
    เกือบ ๒ เดือนแล้วนะครับ ซึ่งมีน้ าท่วมอยู่หลังหมอปิยะ เป็นบ้านเช่ามีทาง
    รางระบายน้ าขาดตอนไม่ถึงบ้านของผู้ร้อง นะครับ แต่จะมีรอยอีกอันที่ท า  
    ไว้แล้ว ไม่ใช่ที่สาธารณะเหมือนกัน แต่ก็ยื่นค าร้องปรากฏว่าท่านรอง       
    วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีฯ บอกท าไม่ได้เพราะเป็นที่ของ
    เอกชน อาจจะเป็นนโยบายท่านนายกเทศมนตรีฯ เพราะจริง ๆ นะครับ    
    ในเขตเทศบาลของเราเอง ที่ของรถไฟก็ไม่ใช่ที่ของสาธารณะเหมือนกัน      
    ก็เหมือนกับที่ของเอกชน คือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางครั้งผมเห็นว่า
    สามารถจะบริการได้นะครับ คิดเป็นประมาณ ๒0 เมตร มีความล าบากมาก     
    น้ าท่วมบ้าน ห้องน้ าใช้ไม่ได้มาหลายเดือนแล้ว เขาต้องการจะมีรางระบาย
    น้ าไปเชื่อมรางเดิมที่มีอยู่แล้วห่างไปประมาณ ๒0 เมตร รางเล็ก ๆ และ
    ตอนหลังเขาอาจจะมีโครงเหล็ก ฝาเหล็กท ามาครอบไว้เจาะลงไปเล็ก ๆ 
    ปรากฏว่าท าไม่ได้ และบ้านเขามีความล าบากมาก น้ าท่วม สุขลักษณะ 
    สุขภาพจิตเสียหมด แล้วผมได้ไปขออนุญาตบ้านทั้งหมด ๔ หลังเรียบร้อยแล้ว     
    อีกคนอยู่กรุงเทพมหานคร แรก ๆ ไม่อนุญาต เป็นข้าราชการ มุสลิม      
    ตอนหลังผมเล่าถึงความจ าเป็น เขาก็ไม่ได้เสียหาย เขาอนุญาต และ เรื่องที่ 
    ๒ คือ เรื่องของเขต 1 ของท่านรองประธานสภา ฯ สมชาย สังข์วิเชียร 
    และสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ไปกันทุกคนครับ ไปที่หน้าพระธาตุ เป็นบ้านอยู่
    อาศัยประมาณ 4 – 5 หลัง อยูใ่นทีเ่อกชน เขามีความต้องการท าท่อระบาย   
    น้ าเชื่อมออกมาขุดร่องไปเชื่อมกับท่อเก่า ปรากฏว่าเป็นที่เอกชนอีก ก็ต้องหยุด
    ท าไม่ได้นะครับ อันที่จริงวัสดุอุปกรณ์ใช้ไม่มากเลย ซึ่งในความเห็นของผม
    คิดว่าสามารถท าได้ เค้างงไปหมด และเป็นพรรคพวกของทีมเก่าด้วย        
    จะมีท่อเก่า ๆ ซึ่งงบประมาณเอาไปแล้วแต่ไม่ได้ท า ผมจึงอยากจะให้ท่าน    
    นายกฯ จะขออนุญาตว่าให้อนุมัติให้ท่านรองนายกฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง     
    ท าในที่เอกชนได้ เพราะว่ามันเป็นเขตเทศบาล และเขาก็จ่ายค่าน้ าประปา   
    มีบิลค่าน้ าประปาทุกบ้านที่ผ่าน นะครับ นี่เป็นเรื่องแรกที่อยากจะให้ท่าน
    พิจารณาอนุญาต เพราะว่าเป็นคนในเขตเทศบาล และ สตง. คงไม่เล่นงาน
    หรอกครับ เพราะเราท าแบบนี้กันมานาน ที่รถไฟไม่อย่างนั้นเราก็ผิด      
    แน่นอน เพราะไม่ใช่ที่สาธารณะ นะครับ 
  



๓๔ 
 

     เรื่องที่ 2 เรื่องตีเส้นทางม้าลาย อันนี้ผมมีค าร้อง คือไม่ใช่ว่า      
    นะครับ มันเป็นระบบเดิม เป็นค าร้องของคุณเจต เรื่องขอทาสีตีเส้นทาง   
    ม้าลายเก่าให้ชัด ค าร้องเขาเขียนเอง เขียนตัวใหญ่มาก เพราะเขาประสบ
    ปัญหา เป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านใหญ่ที่ตรงหน้าบูรพา ซึ่งทางม้าลาย
    มันเลือนไปเกือบหมดแล้วบริเวณโรงแรมมณเฑียร โรงแรมอยู่ตรงนั้น แล้วก็
    จะมีรถมาจอดเพ่ือไปบูรพาหรือไปสถานีรถไฟ เพราะไม่ต้องจ่ายค่าจอดรถ  
    20 บาท ผลที่ตามมาคือต ารวจเร็วมากครับตรงนั้น จะมาทันทีตรงนั้น      
    จะมาล็อคล้อทันที ไม่สนใจเลย ขนาดนั่งในรถก็เคยโดนล็อคล้อ ผมผ่านไป
    เมื่อวาน ผมไปดูหลังจากค าร้องนี้มาแล้ว ปรากฏว่าเค้าเหนื่อยใจ เค้าเจอ
    ผมที่สี่แยกคูขวาง เค้าเดินหลบผม คือเค้าละอายใจที่เค้าขอไปแล้วท าไม
    เงียบ เคยเจอผมครั้งหนึ่ง ผมบอกว่าผมยื่นไปแล้วครับ เค้าจึงท าป้ายเองไปดู
    ได้เลยครับ ว่าห้ามจอดจะถูกปรับ เพราะว่าถูกปรับบริเวณนั้นเยอะมาก   
    เกิน 10 คนแล้วปีนี้ เค้าเลยสงสารคนที่มาซื้อของ นี่คือเรื่องป้าย ซึ่งผมจะ
    พูดต่ออีกนิดนะครับท่านประธานสภาเทศบาล ว่าระบบของเราค าร้อง     
    ทั้งหมดของเรามีจ านวนมาก ผมว่าเกิน 10 เท่าจากนายกฯ ชุดที่แล้ว    
    เพราะฉะนั้น ข้าราชการที่เก่ียวข้อง เสร็จแล้วบางค าร้องเค้าก็เสนอท่านรอง
    นายกฯ มาท า บางค าร้องก็เก็บไว้โดยไม่รู้ว่ายังไม่ได้ท า ของผมก็มีอีกหลาย
    ค าร้อง เช่น ท าเสาไฟฟ้าที่ราชนิคม จนเค้าหลบหน้าชื่ออาจารย์วรา ผมได้
    แจ้งว่าเสนอไปแล้ว เค้าหลบหน้าผมเหมือนกัน คือเค้าละอายใจ อย่างน้อย
    ต้องปรับปรุงนะครับท่านรองฯ อย่างน้อยแจ้งเราหน่อยว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่าง
    ด าเนินการ เรื่องนี้ยังไม่มีงบประมาณ หรือยังท าไม่ได้ ช่วยแจ้งสักหน่อยเพ่ือ
    จะได้แจ้งชาวบ้าน เพราะคนที่รับค าร้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ในวันนี้ผม
    และสมาชิกสภาเทศบาลหลายคนไม่ค่อยกล้ารับค าร้องโดยเฉพาะที่เอกชน
    จะปฏิเสธเลย และมันปฏิเสธยากเหมือนกัน เพราะว่างานเล็ก ๆ บางครั้ง
    เนื้องานไม่มากนะครับ ผมก็มี 2 เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่ต าหนินะครับ 
    ระบบเก่าเราจะท าอย่างไรให้ทีมสมนึกไปได้อย่างรวดเร็วตามนโยบายของ
    ท่านนายกฯ ที่ได้แถลงไว้กับสภาเทศบาล ให้บรรลุผลครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม
ประธานสภาเทศบาล  ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
    ขอขอบคุณ คุณจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร          
    นครศรีธรรมราช นะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนเช่นเดียวกับ
    สมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในที่นี้ทุกท่าน และได้น าปัญหาเพ่ือมาสู่สภา     
    เทศบาลฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของสภาเทศบาลแห่งนี้ ก็คือ
    การพูดคุยถกเถียงกัน เพ่ือหาทางแก้ปัญหาให้กับบ้านเมือง และการ    
    ให้บริการของเทศบาลนั้นเป็นไปอย่างดีที่สุด  



๓๕ 
 

     ในเรื่องที่  1 การบริการในที่ เอกชนนั้นสามารถท าได้โดยใช้      
    เครื่องมือเครื่องจักร แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ ส่วนการตั้ง
    งบประมาณเพ่ือจะท าสิ่งปลูกสร้างในที่เอกชนนั้น เราไม่สามารถท าได้      
    แต่ทราบว่าปัญหาหน้างานส่วนใหญ่นั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการขออนุญาต
    เจ้าของที่ครับ ในส่วนที่จะมีปัญหาผ่านไม่ได้นั้น ขอให้ทางท่านรองนายกฯ 
    ที่ดูแลซึ่งจะเป็นในส่วนของส านักช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ได้พูดคุยสรุปและหากมีปัญหาที่จ าเป็นต้องใช้อ านาจของนายกเทศมนตรีฯ 
    ช่วยกรุณาแจ้งผมได้ เลยครับ เป็นสิ่ งใดที่ เป็นข้อยกเว้น ให้อ านาจ             
    นายกเทศมนตรีฯ สามารถท าได้ผมจะรีบด าเนินการให้เพ่ือบริการประชาชน 
    ครับ  

เรื่องที่ 2 การตีเส้นทางม้าลายเก่านั้น ขอมอบหมายท่านรอง
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้อ านวยการส านักช่าง ได้เร่งด าเนินการโดยด่วน 
เพราะว่าเป็นไปตามนโยบายของเทศบาลอยู่แล้ว และผมขอแจ้งท่านสมาชิก
อีก 1 เรื่อง คือเทศบาลได้ประชุมร่วมกับ  จร. คือต ารวจจราจรแล้ว         
ได้ข้อสรุปและให้มีผลแล้วคือ ถนนราชด าเนิน และถนนยมราช นั้น ในวัน
เสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการสามารถจอดได้  จะไม่มีการล็อคล้อ 
และหากว่าการด าเนินการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ      
เป็นการน าร่องนี้ประสบความส าเร็จ ก็คือประชาชนได้รับความพึงพอใจและ
ไม่เกิดปัญหาในทางจราจรนั้น เราก็จะได้ขยายมาตรการนี้ออกไปเพ่ือจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยส่งเสริมกิจการการค้าในถนนราชด าเนินและ
ถนนยมราช ในขณะนี้ทางส านักช่างก าลังด าเนินการจัดท าป้าย  เพ่ือจะ
ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจาก
ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด มาซื้อของในวันเสาร์ วันอาทิตย์ จะได้สบายใจได้ว่า
จะไม่มีการล็อคล้อบนถนนทั้งสองเส้นนี้ 

เรื่องที่  3 ค าร้องที่ตกค้างนั้น จะให้มีการบันทึกเข้าไปอยู่ ใน 
Application เทศบาลคอน ทั้งหมด เพ่ือจะได้มีการติดตาม และตอบให้มี
ความชัดเจนอย่างเป็นระบบว่าเรื่องใดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เรื่องใดที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ และเรื่องใดที่ด าเนินการไปแล้วเสร็จ ในปลายเดือนนี้ 
ก่อนจะสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะมีการอบรมครั้งสุดท้ายอีก 1 ครั้ง จ านวน 
100 คน เพ่ือท าความเข้าใจในการใช้ Application เทศบาลคอน ส าหรับ
การให้บริการประชาชนครับ ขอขอบคุณครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ที่ยังมีข้อสงสัยที่จะเสนอ
    ข้อคิดเห็นอะไรอีกบ้างหรือไม่ ขอเชิญนะครับ   
   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว 



๓๖ 
 

 ในโอกาสนี้  กระผมในนามของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ขอขอบคุณ ท่ านนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราช ท่ านรอง
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วน
ราชการเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือกับ
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี ส าหรับวันนี้กระผมขอปิดประชุม
ครับ       

  
เลิกประชุมเวลา  13.50  น. 
 
 
      


